

'คสช.'ปราบเว็บกุข่าว โพลล์เผย'ประยุทธ์'นำ

กรุงเทพธุรกิจ • คสช.ลุยปราบเว็บกุข่าว ขณะที่กรุงเทพโพลล์เผย"ประยุทธ์"คะแนนนำ ด้าน"เพื่อไทย"เตรียมยุติโครงการรับจำนำข้าว ยอมรับมีปัญหาในบางจุด "ซัชชาติ" เผยต้องนำอดีตมาเป็นบทเรียน "สุชาติ" ขอ 6 เดือน อภิปรายคดีอาชญากรรม "พลังประชารัฐ" ปิดใช้บัตรคนจนแลกเลือก ส.ส. จ่อออกหนังสือประวัติ "ประยุทธ์" ชง 11 คุณสมบัติ นั่งเก้าอี้นายกฯต่อ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคสช. กล่าวว่า คสช.เข้าแจ้งความดำเนินคดีเว็บไซต์ jookthai ที่ปล่อยข่าวเท็จว่ากำลังมีการร่างกฎหมายกฎหมายใหม่เพิ่มเวลาประจำการของทหารกองประจำการจาก 2 ปี เป็น 4 ปี และสร้างข่าวเท็จว่าผ.ทบ.มีบ้านส่วนตัวราคาแพง โดยข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวมีตั้งแต่ระยะเวลาก่อนการรับราชการทหารนั้น ขออย่าว่ากองทัพไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ จึงขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเท็จทั้ง 2 เรื่อง ทั้งนี้เว็บไซต์ jookthai เป็นหนึ่งในเครือข่ายเว็บข่าวปลอมที่หน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและได้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยขณะนี้ได้รับการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว

ขณะเดียวกัน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องนับถอยหลัง 28 วัน สู่การเลือกตั้ง โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,506 คน พบว่าประชาชนเลือก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี 15.1% ตามมาด้วย คุณหญิงสุชาติ 11% และอันดับสาม



อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

คสช.

เป็นของนายธนธร ที่ได้คะแนนจากประชาชน 9% แซงนายอภิสิทธิ์ ที่ได้ไป 8.9%

นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 2 พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวยืนยันพท.ไม่ยกเลิก

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะเป็นสิ่งที่มีการเตรียมงบประมาณไว้แล้ว และมองว่าบัตรดังกล่าวก็มีข้อดีอยู่ โดยเฉพาะที่มีการคัดเลือกคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือ แต่ทั้งนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เช่น ต้องทำให้สามารถนำไปซื้อสินค้าในท้องตลาดทั่วไปได้ ซึ่งสุดท้ายอาจจะต้องเป็นการนำมารวมไว้ในบัตรใบเดียว คือบัตรประชาชน

เช่นเดียวกับเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งเรื่องของรัฐสวัสดิการเป็นเรื่องปกติที่เราจะให้กับประชาชนแต่ต้องยอมรับว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่เป็นรัฐสวัสดิการ 100% เนื่องจากฐานภาษียังไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนนโยบายเกี่ยวกับราคาข้าวนั้น พท.จะไม่นำนโยบายการจำนำข้าวกลับมาทำอีก ส่วนจะมึนโยบายอย่างไรก็ตามที่เศรษฐกิจจะมีการแถลงในสัปดาห์หน้า ซึ่งตนไม่ต้องการให้ประชาชนเลือกพรรค พท. เพราะจำนวนราคาข้าวแต่ต้องการให้เลือกที่นโยบายการแก้ปัญหาพร้อมยอมรับว่าเหตุผลที่ไม่นำนโยบายข้าวกลับมาเนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาในบางจุด และมีปัญหากับความรู้สึกของประชาชน ซึ่งต้องยอมรับความจริงกับเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้น และต้องใช้อดีตมาเป็นบทเรียน

คุณหญิงสุชาติ ฤทธิราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์หาเสียงพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายพานทองแท้ ชินวัตร ได้เดินทางมายังจังหวัด

หนองคาย เพื่อช่วยผู้สมัคร ส.ส. หนองคาย หาเสียง โดยคุณหญิงสุชาติดังกล่าวปราศรัยว่า พรรคพท.อาสาเข้ามาช่วยประชาชนเราจะปรับโครงสร้างหนี้ พักชำระหนี้เกษตรกร 3 ปี ทำให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นทุกตัว

"ขอเวลาแค่ 6 เดือน พรรคพท. จะทำให้สินค้าเกษตรราคาเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างต่ำ และแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มราคา โดยเฉพาะยางพารา ส่งขายต่างประเทศ มีการเติมเงินทุนให้ประชาชนด้วยการจัดตั้งสถาบันการเงิน เรียกว่า สถาบันสร้างรายได้ประจำจังหวัด จะทำให้มีกองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดิน เน้นช่วยเหลือเกษตรกรให้ผลผลิตดี ขายข้าวได้ราคาแพง"

พปชร.ปิดบัตรคนจนแลกเลือก ส.ส.

ขณะที่ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ออกคำชี้แจง กรณีที่มีการอ้างว่ามีโทรศัพท์ ติดต่อกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แลกกับการเลือกพรรค โดยระบุว่าพรรคพลังประชารัฐไม่มีนโยบาย หรือคำสั่งใดๆ ให้สมาชิกพรรคเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดต่อสอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่อย่างใด

ดังนั้น หากผู้ใดได้รับการติดต่อในเรื่องดังกล่าวข้างต้นทางพรรคฯ ขอยืนยันว่าเป็นการกระทำของผู้ที่แอบอ้างตนเป็นเจ้าของที่รัฐ ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประการกับพรรคพลังประชารัฐ เพื่อปกป้อง

และคุ้มครองผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว

เตรียมเปิดตัวหนังสือประวัติ "บิ๊กตู่"

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค. กล่าวว่า จากที่พรรคเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯ ในบัญชีพรรค พรรคจึงจัดทำปูมชีวิตบางส่วน สะท้อนตัวตน ความตั้งใจ ปณิธานของชีวิต ผลงานที่โดดเด่นและก้าวต่อไปของท่าน มีภาพพล.อ.ประยุทธ์ทำเป็นภาพอินโฟกราฟฟิกประกอบ พร้อมสะท้อนเหตุผลที่ต้องเลือก "ลุงตู่" เป็นนายกฯ

ประกอบด้วย 1.นำความสงบกลับคืนมา 2.มีความเป็นผู้นำสูง 3.กล้าตัดสินใจที่น้อยคนจะทำได้ 4.ทำจริง ทำได้ และทำให้เห็นมาแล้ว 5.ตัวจริงเสียงจริง ไม่ใช่ขอมินี 6.เสียสละเพื่อชาติ 7.รักประชาชน รักประเทศไทย 8.เป็นนายกรัฐมนตรีที่สัมผัสได้ ติดดิน ประชาชนเข้าถึง ฟังได้ 9.มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล 10.สร้างฐานรากประชาธิปไตย 11. มีความเป็นมนุษย์สูง เข้าถึงจิตใจของประชาชน สัมผัสได้ถึงรอยยิ้มที่อบอุ่น โดยจะแถลงข่าวเปิดตัวในวันที่ 25 ก.พ.

พรรคการเมืองหาเสียงคึกคัก

สำหรับความเคลื่อนไหวในการลงพื้นที่หาเสียง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ลงพื้นที่หาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส. กทม. พร้อมเรียกร้องไปยังพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ให้ครบวง 250 ส.ว. ในการไหวตื้อขอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครส.ส. ชลบุรี โดยมั่นใจว่าผู้สมัครส.ส. พรรคภท. จะกวาดเก้าอี้ส.ส. ในจ.ชลบุรี ได้ยกจังหวัด

ส่วนนายจตุพร พรหมพันธุ์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อชาติ ลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดปทุมธานี พร้อมระบุว่า ทุกพรรคการเมืองต้องการเติบโตกับพล.อ.ประยุทธ์ นอกจากนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค น.ส.เยาวภา บุรพลชัย ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 28 บางแค พร้อมเตรียมปราศรัยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสัปดาห์หน้า